

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว
กองบริหารศูนย์ลำปาง

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายอรุณ วงศ์คำปวง	ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ลำปาง/ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ	
2	นางอารีย์ ตั้งพระกิตติคุณ	รักษาการหัวหน้างานบริหารสำนักงาน ศูนย์ลำปาง / นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนชำนาญการ	
3	นายทวีศักดิ์ วังแวง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
4	นางสาวพัทธธันนันทน์ ภาณุเพ็ญ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
5	นายวุฒิชัย ใจเชื้อ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
6	นางกุลธิดา ตีบคุนะ	นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ	
7	นางสาวศรัทธาทิพย์ ปิงยา	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	
8	นายศุภลักษณ์ รอดแจ่ม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
9	นางสุพรรณิ สุเมธา	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
10	นางสาวครุณี เตชะวิจิตร	รักษาการหัวหน้างานบริการการศึกษาและ กิจการนักศึกษาศูนย์ลำปาง/ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
11	นางสาวละอองดาว หมั่นแสงคำ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
12	นายไกรลาส กันทาแจ่ม	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
13	นางเมตตา นันตะภาพ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
14	นางสาวจันทร์จิรา ดิวรรณะ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
15	นางสาวจิตรานุช ชมเชย	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
16	นางวารภรณ์ ลากพิสุตร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
17	นายเผด็จมลาก สุรัตน์สัญญา	รักษาการหัวหน้างานอาคารสถานที่และ ยานพาหนะศูนย์ลำปาง / วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	
18	นายสุรเชษฐ์ ธิปทา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
19	นางสาวธัญวรัตน์ นิลตะสุวรรณ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
20	นายพัชรดนัย มาทา	นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ	
21	นายวรกิจ ภัทรตันติ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
22	นางทัศนีย์ บุญลอย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
23	นางสาวภคมน อินตะยศ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
24	นางสาวดวงสมร ฟุสาร์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
25	นางช่อพกา หมายมัน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
26	นางสาวสายรุ่ง ดวงดี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
27	นางสาวจตุพร ปันดวง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
28	นางศิริรัตน์ พุทธสอน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
29	นางสาวภัททิยา ลาสุทธิ	นิติกรปฏิบัติการ	
30	นางสาวสวีรัตน์ คำนาค	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
31	นางสาวปลินดา ปินคำว	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
32	นางพัชรียา ข้ามสาม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
33	นายศุภฤกษ์ มีศรี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
34	นายเฉลิมชนม์ บุตรจุมปา	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
35	นางสาวอรพรรณ เครือบุญมา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
36	นายทวีศักดิ์ เขียวผล	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
37	นางสาวกมลลักษณ์ ฟูปลูก	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
38	นางสาวสุพัตรา เขื่อนแก้ว	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
39	นางสาวธนิษฐา วันทะยะ	สถาปนิกปฏิบัติการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
40	นายเสน่ห์ กันจันะ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
41	นายเพชรศักดิ์ มุขยประเสริฐ	นักวิชาการ โสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ	
42	นางสาวสุมิตรา สิทธิชุม	รักษาการหัวหน้างานคลังและพัสดุศูนย์ ลำปาง / นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
43	นางสาวพัชญ์ริย์ดา มณีอรุณ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
44	นางปิยะฉัตร ทาเกษม	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	
45	นายคณัย จำปา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
46	นางสาวกนกวรรณ พัฒนาวณิชชัย	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	